

Số: /KH-THCS

Vĩnh Hòa, ngày tháng năm 20

KẾ HOẠCH

Tiếp tục thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú giáo tại trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch số 128/KH-PGD&ĐT ngày 08/12/2016 của Phòng giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú giáo;

Trường THCS Vĩnh Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hóa kế hoạch số 128/KH-PGD&ĐT ngày 08/12/2016 của Phòng giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú giáo tại nhà trường với những nội dung sau:

I/ Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong cuộc sống; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường trong các năm học từ 2015-2020.

Đưa việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ vào các hoạt động thiết thực, hiệu quả đối với thế hệ trẻ, trở thành nội dung quan trọng trong công tác giáo dục của nhà trường, gắn việc “*dạy chữ*” song song với “*dạy người*”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

2. Yêu cầu

Mỗi cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện đầy đủ quy tắc ứng xử văn hóa sư phạm, tạo mối quan hệ thân thiện, gần gũi, ngăn ngừa mọi hành vi, lời nói gây tổn thương học sinh, đồng nghiệp; đồng viên khích lệ giáo viên, học sinh tích cực phấn đấu, tạo không khí thi đua sôi nổi, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các năm học.

Phấn đấu 100% CB, Giáo viên – Tổng phụ trách Đội được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 100% số học sinh tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

II/ Nhiệm vụ và giải pháp

1. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục, Luật Thanh niên.

Tranh thủ sự chỉ đạo của chi bộ nhà trường về việc chỉ đạo cho Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm các lớp tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện lồng ghép việc giáo dục đạo đức vào các hoạt động chính khoá và ngoại khoá. Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh; Tăng cường tính nêu gương của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường. Tích cực thực hiện cuộc vận động: *"Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"*...

Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua công tác lồng ghép, tích hợp, tuyên truyền ngoại khóa... Tổ chức *"Tuần sinh hoạt tập thể"* đầu năm học mới.

Bộ phận kiêm nhiệm truyền thông, CNTT trong nhà trường thường xuyên cập nhật đưa tin bài về những tấm gương người tốt, việc tốt, những nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thể hệ trẻ lên trang website của trường và diễn đàn học sinh trên trang mạng xã hội.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Công tác giáo dục kỹ năng sống (*biết xử lý hoặc thích ứng với tình huống*) tiếp tục được tăng cường thường xuyên, lồng ghép trong các tiết học chính khoá và ngoại khóa;

Thành lập các câu lạc bộ phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và từng hoạt động chuyên cần.

Tuyên truyền giáo dục đạo đức trong học sinh bằng nhiều hình thức. Thành lập tổ tư vấn tâm lý trong nhà trường, phát động phong trào nói lời hay, làm việc tốt; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: *"Xây dựng trường học"*

thân thiện, học sinh tích cực". Góp phần xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện cán bộ, giáo viên và học sinh.

Ra sức thi đua "*Đạy tốt - Học tốt*", quy định việc học sinh tham gia trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc quy định hát Quốc ca trong các buổi Lễ chào cờ, việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Giáo dục công dân, giúp học sinh nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết hợp hài hòa giữa học chính khóa và ngoại khóa, chú trọng lồng ghép việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong các hoạt động và phong trào ngoại khóa; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương trong các nhà trường.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Đội

Tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi, phong trào giành cho học sinh. Hàng năm bình chọn tuyên dương học sinh đạt danh hiệu Châu ngoan Bác Hồ và các chuyên hiệu do Hội đồng đội Huyện triển khai.

4. Nâng cao năng lực phẩm chất giáo viên tổng phụ trách và năng lực công tác thiếu niên cho GVCN lớp

Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả giáo viên phụ trách công tác đội, GVCN lớp.

Cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ Đoàn, Đội, GVCN. Đây là đội ngũ nòng cốt, là cán bộ hạt nhân phổ biến tới các đoàn viên, thanh niên trong nhà trường về việc kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của đoàn viên, thanh niên.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Tổ chức các diễn đàn, tham quan, trao đổi, giao lưu có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường và các ban ngành, đoàn thể khác để cùng tìm nguyên nhân, giải pháp có hiệu quả về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

Thành lập Ban chỉ đạo công tác an ninh trật tự trong nhà trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, cán bộ Đoàn, Đội trong nhà trường là lực lượng tiên phong xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng tham gia vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Đặc biệt là phát huy thế mạnh của tổ chức Đoàn, Đội trong các nhà trường để tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi học sinh về lòng yêu nước, khơi dậy trong học sinh ý thức và trách nhiệm với quê hương, đất nước trong tình hình mới; đồng thời, hướng học sinh vào các hoạt động tập thể lành mạnh, như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục chuyển đổi hành vi, phòng chống bệnh tật học đường, hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Tăng cường đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, có nhiều hình thức biện pháp truyền thông sâu rộng trong học sinh, và phụ huynh học sinh về giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh. Giao cho đoàn thanh niên tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập câu lạc bộ tư vấn học đường để học sinh có điều kiện, môi trường trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng cũng như những vấn đề khó khăn cần có sự tư vấn tâm lý cho học sinh kịp thời tạo sự cân bằng tâm lý để học sinh học tập đạt kết quả tốt, mở rộng giao lưu hoàn thiện nhân cách góp phần chủ động phòng ngừa các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giám thị nhà trường, bảo vệ phối hợp với Công an xã, căn cứ mức độ vi phạm xử lý theo hướng dẫn kỷ luật học sinh của Sở GDĐT. Đặc biệt đề nghị các cấp xử lý nghiêm, đúng người đúng tội các vụ việc đánh nhau, bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn trong và ngoài nhà trường.

6. Tăng cường cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Tăng cường ưu tiên đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo việc tập luyện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân tổ chức thực hiện rèn luyện thể thao tại nhà trường, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong nhà trường.

III/ Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào Kế hoạch của nhà trường đã xây dựng mỗi tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn trong trường, mỗi cá nhân căn cứ nhiệm vụ ứng với công việc được giao thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" trong năm học 2017-2018; Đồng thời, đề nghị bộ phận tài vụ tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm đề nghị cấp trên phê duyệt.

2. Hằng năm vào trước 25/12 các bộ phận được nêu trong kế hoạch tổ chức rà soát, đánh giá báo cáo bằng văn bản, đề nghị Hiệu trưởng tổ chức sơ kết kết quả thực hiện và đưa ra biện pháp hiệu quả cho giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020" của trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2017-2018 đề nghị toàn thể HĐSP nhà trường căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT để b/c;
- Đăng trên website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Đức Tú

